

## Khoá Tập huấn Điều hành Hội đoàn Giáo xứ khu vực tỉnh Hà Tĩnh

Bản tin ngày: 01/09/2012 Website: [Everything Meaning To You](http://Everything Meaning To You)



**GP. VINH - Trong 2 ngày 27 và 28-8-2012, Khoá Tập huấn Điều hành Hội đoàn đã diễn ra tại Nhà thờ Giáo xứ Tiếp Võ với 96 tham dự viên đến từ 45 giáo xứ thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tâm của Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, nhiều chủ đề khác nhau đã được thuyết trình, thảo luận và lồng ghép xen kẽ các đoạn videoclip làm tăng thêm kết quả của khoá tập huấn.**

Những kỹ năng trong làm việc nhóm và trong giao tiếp truyền thông; Những nguyên tắc và các bước góp phần lãnh đạo hiệu quả; Phong cách cần có nơi người lãnh đạo; Các quy luật làm việc nhóm; Kỹ năng cứng, mềm là những nội dung chính đã được Thầy Giuse chuyển tải đến các tham dự viên như là những chỉ dẫn quan trọng nhằm định hướng cụ thể cho những người đứng đầu các tổ chức và hội đoàn tông đồ giáo dân. Hiện nay, sự phát triển của các tổ chức Công giáo Tiên hành tại nhiều giáo xứ như: Legio Mariæ, Khôi Bình, Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia Đình Thánh Tâm,... hoặc của các tổ chức, ban ngành khác đang cần những kinh nghiệm và kỹ năng trên nơi người lãnh đạo như là hành trang để những người giáo dân nòng cốt dẫn thân, cộng tác cách hiệu quả vào sứ vụ loan báo Tin Mừng theo dấu chân của Đức Kitô - Vị Tôn Sư của phong cách lãnh đạo phục vụ.



*Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sáng tạo và những nguyên tắc góp phần lãnh đạo hiệu quả đã được thầy Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu chuyển tải đến 96 tham dự viên đại diện 45 giáo xứ trong Khoá 2 Tập huấn Điều hành Hội đoàn.*

Vào lúc 15 giờ chiều ngày 28-8-2012, Linh mục Giuse Hoàng Thái Lân, Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình, đã tới chủ tế thánh lễ bế mạc Khoá Tập huấn. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Phêrô Nguyễn Huy Hoàng và quý cha trong Ban Mục vụ Gia đình và Giáo dân - Cha Phêrô Phan Văn Tập và Cha Gioan Baotixita Lê Bá Phượng - cùng với sự hiện diện của đông đảo các tham dự viên và bà con Giáo xứ Tiếp Võ.

Sau khi chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ, Cha Gioan Baotixita Lê Bá Phượng đã thay mặt Ban Mục vụ Giáo dân và

Gia đình cảm ơn Đức Cha đã khuyến khích và hỗ trợ chương trình tập huấn điều hành các hội đoàn giáo xứ, Cha Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ Tiếp Võ đã chu đáo thu xếp nơi ăn chốn ở và địa điểm tập huấn cho các tham dự viên. Ngài cũng đặc biệt cảm ơn Thầy Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã hết lòng giúp đỡ cho chương trình tập huấn được thành công. “Đã gần 68 tuổi, đáng lý ra Thầy được quyền nghỉ ngơi an lạc nơi vùng đất văn minh đầy đủ tiện nghi để đền bù một đời người lao tác vất vả, nhưng Thầy Giuse đã chọn con đường phục vụ - đổi cuộc sống thành thơ bằng khó nhọc, đổi nếp sống đầy tiện nghi bằng sức nóng và mồ hôi của vùng Nghệ Tĩnh. Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa đã gửi Thầy đến với chúng ta và chúng ta trân trọng cảm ơn Thầy.”



*Sau khi chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Gioan Baotixita Lê Bá Phượng đã thay mặt Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình cảm ơn Đức Cha đã khuyến khích và hỗ trợ chương trình tập huấn điều hành các hội đoàn giáo xứ. Ngài cũng đặc biệt cảm ơn Thầy Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã hết lòng giúp đỡ cho chương trình tập huấn được thành công.*

Ngỏ lời với 96 tham dự viên đại diện 45 giáo xứ về tham dự, Cha Gioan Baotixita nói: “Xin cảm ơn quý Cha Quản xứ đã gửi đại diện về tham dự. Xin nhiệt tình khen ngợi tinh thần tập huấn của các tham dự viên. Quý anh chị đã hy sinh thời giờ, công sức và tài chánh để về đây tham dự khóa tập huấn nhằm giúp các giáo xứ xây dựng và phát triển các hội đoàn hầu làm cho danh Chúa cả sáng.” Cha thuyết giảng nói tiếp, “Trong những ngày tập huấn vừa qua, quý anh chị đã thể hiện được ý nghĩa của bài ca sau đây bằng những hành động cụ thể của mình:

*"Anh em chúng ta chung một đường lên  
Cùng một đường lên đến nơi nguồn thật  
Nguồn thật là đây sức sống vô biên*

- \* *Sống vô biên là sống cùng thiên nhiên*
- \* *Sống vô biên là sống cùng hiện diện*
- \* *Sống vô biên là sống cùng ơn thiêng."*



*Sau Thánh lễ Tạ ơn là phần trao chứng chỉ huấn luyện cho các tham dự viên và chụp hình lưu niệm. Ban điều hành và ban giảng huấn cùng các tham dự viên đã hân hoan tham dự tiệc bế mạc Khoá Tập huấn do Đức Giám mục giáo phận khoản đãi.*

Cuối Thánh lễ, đại diện các tham dự viên tặng hoa tri ân quý cha, Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, quý hội đồng mục vụ và bà con Giáo xứ Tiếp Võ vì sự ưu ái và tận tâm phục vụ trong Khoá Tập huấn. Sau đó là phần trao chứng chỉ khoá học cho các tham dự viên và cùng chụp hình lưu niệm. Ban điều hành và ban giảng huấn cùng các tham dự viên đã hân hoan tham dự tiệc bế mạc Khoá Tập huấn do Đức Giám mục giáo phận khoản đãi.

**Joseph Tân Yên**

In ngày: 01/09/2012

Website: [Everything Meaning To You](http://www.emty.org)